

Số: 267 /CNDD-TCKT

V/v giải trình một số nội dung BCTC  
Kiểm toán năm 2012

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2013

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Trước hết Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) xin gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Nhằm làm rõ hơn một số nội dung tại BCTC kiểm toán năm 2012 theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 398/2013/SGDHCM-NY ngày 27/03/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin được giải trình như sau:

Tại ngày 31/12/2012 khoản phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) đã tồn đọng hơn một năm kể từ thời điểm Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) phát hành hóa đơn thanh toán giai đoạn và ghi nhận doanh thu với số tiền: 31.683.638.964 đồng. Theo đánh giá của Ban Giám đốc công ty và căn cứ các điều khoản thanh toán ghi trong hợp đồng, do PVC-IC và PVC-SG chưa thực hiện xong các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành và phê duyệt thanh, quyết toán công trình theo qui định, nên khoản phải thu trên chưa được coi là quá hạn thanh toán. Tuy có các dấu hiệu suy giảm về khả năng thanh toán của PVC-SG, nhưng Ban Giám đốc Công ty cũng đã đánh giá một cách thận trọng về tình hình tài chính cũng như khả năng thanh toán của PVC-SG. Hiện nay, Ban Giám đốc Công ty đã xin chủ trương của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để chuyển đổi phần góp vốn vào dự án Chung cư cao tầng và Dịch vụ Thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội của PVC-SG tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ("PVCR") và một phần đất nền của dự án khu đô thị Hậu Giang do PVC-SG làm chủ đầu tư sang PVC-IC để thu hồi khoản công nợ nêu trên. Ban Giám đốc Công ty cho rằng, khoản phải thu PVC-SG hoàn toàn có khả năng thu hồi được, theo đó Ban Giám đốc Công ty quyết định không thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản phải thu này.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Công ty chúng tôi Kính đề nghị Quý Sở xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Giám đốc (báo cáo)
- Lưu VT, TC-KT, (h, 4)

**GIÁM ĐỐC**



**HỒ SỸ HOÀNG**